



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๘๐๐

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๑๓ ปีที่ ๓๑
ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.ร่วมเสริมสร้างวินัยจราจร เดินหน้ามาตรการองค์การสวนหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
- ❖ กทม.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน แนะนำเกษตรกรสังเกตอาการป่วยโค กระบือ
- ❖ กทม.เตรียมหาสวนสาธารณะที่เหมาะสมสร้าง Dog Park เพิ่ม

❖ กทม.ร่วมเสริมสร้างวินัยจราจร เดินหน้ามาตรการองค์การสวนหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึงแนวการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะย่านนิคมอุตสาหกรรม เช่น เขตลาดกระบัง ที่มีการใช้รถจักรยานยนต์ จำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนว่า กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตลาดกระบัง (ศปถ.เขต) ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) จัดทำโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์การ ซึ่งที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ค่อนข้างสูงในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยโครงการดังกล่าวจะนำร่องในพื้นที่เขต ลาดกระบัง มีเป้าหมายให้พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมเขตลาดกระบังสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% นอกจากนี้ ศปถ.กทม. ยังมีแผนที่จะจัดกิจกรรมร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำมาตรการองค์การสวนหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิต ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกรุงเทพฯ ให้ลดลง

❖ กทม. ...

❖ กทม.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน และเกษตรกรสังเกตอาการป่วยโค กระบือ

นางอนุสรรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าววกรณีกรมปศุสัตว์สั่งการทุกพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกินในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตที่มีพื้นที่เกษตรกรรม รวม ๒๖ สำนักงานเขต สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ในการติดตามสถานการณ์ การป้องกัน เฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย การรักษา และการควบคุมโรคลัมปี สกิน หากเกษตรกรพบการระบาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ ๑ - ๑๔ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ เช่น ฉีดพ่นสารกำจัดแมลงในบริเวณที่มีการแพร่ระบาดและจุดเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน โดยเร็ว ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการส่งเสริมอาชีพลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แนะนำเกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่เขตชั้นนอกของกรุงเทพฯ ให้สังเกตอาการของโค กระบือ หากพบสัตว์แสดงอาการน่าสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งให้ข้อมูลแนวทางการขอรับความช่วยเหลือเมื่อได้รับผลกระทบดังกล่าว



❖ กทม.เตรียมหาสวนสาธารณะที่เหมาะสมสร้าง Dog Park เพิ่ม

นายวิรัตน์ มั่นสนธิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำสวนสำหรับสุนัข (Dog Park) ในสวนสาธารณะของ กทม. ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสำหรับสุนัข (Dog Park) พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่พักผ่อน พื้นที่บริการให้สุนัข รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลและคัดกรองสุนัขอย่างใกล้ชิด เพื่อบริการผู้ใช้บริการนำสุนัขมาวิ่งเล่น หรือออกกำลังกายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครแล้ว ๓ แห่ง ประกอบด้วย (๑) ภายในสวนวชิรชราภิรมย์ เขตบางเขน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย อาคารปฏิบัติการสัตวแพทย์ พื้นที่สำนักงานสวน Dog Park Pre-Clinic ส่วนคัดกรองสุนัข และห้องสุขาสาธารณะ ทางเดินวิ่ง และพื้นที่กิจกรรมสำหรับสุนัข ได้แก่ ลานปล่อยสายจูงวิ่งคาบสิ่งของ ลานฝึกสุนัข แยกสุนัขเล็ก-ใหญ่ บ่อเล่นทราย ลานอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ (๒) ภายในสวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค มีสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย พื้นที่คัดกรองสุนัข ทางเดินวิ่งสำหรับจูงสุนัข และ (๓) ภายในสวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ เขตบางขุนเทียน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย พื้นที่คัดกรองสุนัข ทางเดินวิ่งสำหรับจูงสุนัข พื้นที่ปล่อยสายจูงสำหรับฝึกสุนัขและโยนคาบสิ่งของ

ปัจจุบัน Dog park ของกรุงเทพมหานครทั้ง ๓ แห่ง มีสุนัขขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก ๑๑,๗๔๖ ตัว มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ ๑๐๐ ตัว และมาใช้บริการวันละประมาณ ๑,๒๐๐ ตัว ส่วนการก่อสร้างสวนสำหรับสุนัข (Dog Park) เพิ่มเติม เพื่อบริการผู้ใช้บริการของประชาชนผู้รักสัตว์เลี้ยง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสวนสาธารณะที่เหมาะสม อาทิ สวนเบญจกิติ เป็นต้น



กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร